



ที่ ชม ๐๐๓๑/ว.๒๕๑๘

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เล่ม ๑๔๒ ตอนที่ ๘๑ ก กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ดังนี้

๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๑ จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท และไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท

๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๔ จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท และไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท

๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๕ เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท และไม่เกินเดือนละสองหมื่นสามพันบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริณ ชีรทัศน์อารักษ์)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

งานตรวจสอบและเร่งรัดหนี้

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๔

โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๓๐ ต่อ ๖๒๐



ประกาศกฎกระทรวง กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ
และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงิน
สมทบของผู้ประกันตน